

คำพิพากษา



สำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๑๗๓/๒๕๕๘  
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๗๓๓/๒๕๕๘

นางสาววิมล บุญเรือง  
นางสาวโรจรราย โชคสวัสดิ์  
สำนักงานทนายความสำนักงานคดี

### ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลอาญากรุงเทพใต้

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

27 พ.ย. 2558

ความอาญา

ระหว่าง

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



โจทก์

นายกมล ตันธนะศิริวงศ์

จำเลย

เรื่อง

ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ชั้นใต้สวนมูลฟ้อง)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน จำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการปิโตรเลียมและกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม จำเลยเป็นผู้ให้บริการเจ้าของหรือผู้ดูแลเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook.com) บัญชีผู้ใช้บริการชื่อ "Kamol Tantanasiriwong" เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน จำเลยนำเข้าเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก

/ในชื่อ ...



ในข้อผู้ให้บริการข้างต้น อันเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปว่า “สิงคโปร์ ไม่มีน้ำมัน รายได้ต่อหัววันละ ๕,๐๐๐ บาท ใช้ น้ำมันลิตรละ ๒๕ บาท ไทยส่งออกน้ำมันไปสิงคโปร์ รายได้ ๓๐๐ บาท ใช้ น้ำมัน ๒ ลิตร ๑๐๐ ความจริงที่แสนเจ็บปวดของคนไทย ความจัญไร ของนักการเมือง + ปตท.” เป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่สามารถ เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะเข้าใจว่า ประเทศไทยมีราคาน้ำมันแพงกว่าประเทศอื่น สาเหตุเกิดจากการบริหารกิจการของโจทก์ โจทก์ทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นทำให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอมหรือข้อมูลเท็จทั้งสิ้น โจทก์ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โจทก์ไม่ได้เป็น ผู้กำหนดราคาน้ำมัน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยนำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์นั้น ประเทศไทยมีราคาน้ำมันเบนซิน ๙๕ ลิตรละ ๓๖.๕๖ บาท ราคาน้ำมันเบนซิน ๙๕ จำนวน ๒ ลิตร จึงเป็นราคา ๗๓.๑๒ บาท ไม่ใช่ ๑๐๐ บาท ส่วนประเทศสิงคโปร์มีราคาน้ำมันเบนซิน ๙๕ ลิตรละ ๔๔.๐๓ บาท ไม่ใช่ลิตรละ ๒๕ บาท นอกจากนี้ ข้อมูลรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว ต่อปีของประเทศสิงคโปร์เท่ากับ ๕๔,๐๔๐ เหรียญสหรัฐหรืออเมริกาหรือ ๔,๘๑๖.๐๗ บาท และ รายได้ประชากรประเทศไทยต่อหัวต่อปีเท่ากับ ๕,๓๔๐ เหรียญสหรัฐหรืออเมริกาหรือ ๔๗๕.๙๑ บาท ไม่ใช่ ๕,๐๐๐ บาท และ ๓๐๐ บาท ตามลำดับ ดังนั้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จำเลยนำเข้าระบบ คอมพิวเตอร์จึงเป็นข้อมูลปลอมและเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้น การกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ ได้รับความเสียหาย โจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเนื่องจากประสงค์ดำเนินคดี ด้วยตนเอง จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับกับจำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ.๗๙๔/๒๕๕๗ ของศาลนี้

/ขอให้...



(๓๑ ทวิ)



สำนักงานใช้

คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๑๗๗/๒๕๕๘

คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๗๗๓/๒๕๕๘

- ๓ -

ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ และนับโทษจำคุกจำเลยต่อจากโทษจำคุก ในคดีหมายเลขดำที่ อ.๓๙๔/๒๕๕๗ ของศาลนี้

ทางได้สวนโจทก์นำสืบว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน จำกัด มีกรรมการ อำนาจกรรมการและวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.๑ โจทก์โดยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร มอบอำนาจให้นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา เป็นผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินคดี ซึ่งมอบอำนาจให้นายสังจະ คงรักษาสุวรรณ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงดำเนินคดี แทนโจทก์ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.๒ และ จ.๓ จำเลยเป็นเจ้าของ ผู้ดูแลและ ผู้ให้บริการเว็บไซต์เฟสบุ๊ค บัญชีชื่อ “Kamol Tatanasiriwong” ตามรายละเอียดบัญชีผู้ใช้บริการ เฟสบุ๊ค แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรและประวัติส่วนตัวจำเลยเอกสารหมายเลข จ.๔ ถึง จ. ๘ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จำเลยนำภาพและข้อความของบุคคลอื่นเผยแพร่หรือแชร์เข้าระบบ คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊คในชื่อบัญชีจำเลย ซึ่งระบุว่า “สิงคโปร์ไม่มีน้ำมัน รายได้ต่อหัว วันละ ๕,๐๐๐ บาท ใช้น้ำมันลิตรละ ๒๕ บาท ไทยส่งออกน้ำมันไปสิงคโปร์ รายได้ ๓๐๐ บาท ใช้น้ำมัน ๒ ลิตร ๑๐๐ ความจริงที่แสนเจ็บปวดของคนไทย ความเจริญโรของนักการเมือง+ ปตท.” ข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นเท็จ เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันของประเทศไทย ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดก่อนวันที่จำเลยนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จข้างต้น ปรากฏว่าน้ำมันเบนซิน ๙๕ มีราคาลิตรละ ๓๖.๘๖ บาท ตามราคาขายปลีกน้ำมัน เอกสารหมายเลข จ.๑๐ ไม่ใช่ราคาลิตรละ ๕๐ บาท หรือ ๒ ลิตร ๑๐๐ บาท ส่วนน้ำมันประเทศสิงคโปร์ / เมื่อวันที่ ...





เมื่อวันที่ ๖ และ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ มีราคาลิตรละ ๒.๐๖ เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ ๔๔ บาท ตามราคาน้ำมันประเทศสิงคโปร์พร้อมอัตราแลกเปลี่ยนเอกสารหมาย จ.๑๑ ถึง จ.๑๔ ทั้งข้อมูล รายได้มวลรวมประชาชาติของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.๙ เป็นข้อมูลเท็จเช่นกัน เนื่องจากรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวต่อวันของประเทศไทย อยู่ที่ประมาณ ๔๗๕.๕๑ บาท ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ ๔,๘๑๖.๐๗ บาท ตามข้อมูลรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวต่อปี เปรียบเทียบไทย-สิงคโปร์เอกสารหมาย จ.๑๕ และ จ.๑๖ ไม่ใช่ ๓๐๐ บาท และ ๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.๙ จึงเป็นเท็จไม่ตรงกับความจริง การกระทำของจำเลยที่เผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือเท็จ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากผู้ที่พบเห็นเอกสารหมาย จ.๙ อาจเข้าใจว่า โจทก์และนักการเมืองร่วมกันกำหนดราคาน้ำมันของประเทศซึ่งไม่เป็นความจริง ราคาน้ำมัน ประเทศไทยกำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะกรรมการบริหาร นโยบายพลังงานแห่งชาติ ไม่เกี่ยวข้องกับโจทก์

พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ในชั้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัย เพียงว่า ฟ้องโจทก์มีมูลให้ประทับไว้พิจารณาหรือไม่ ทางได้สวนโจทก์มีนายสังจะ คงรักษาสุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจช่วงโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นมายังหน้าเว็บไซต์เฟสบุ๊คของจำเลย มีข้อความว่า “สิงคโปร์ไม่มีน้ำมัน รายได้ต่อหัว วันละ ๕,๐๐๐ บาท ใช้น้ำมันลิตรละ ๒๕ บาท ไทยส่งออกน้ำมันไปสิงคโปร์ รายได้ ๓๐๐ บาท ใช้น้ำมัน ๒ ลิตร ๑๐๐ ความจริงที่แสนเจ็บปวดของคนไทย ความจัญไรของนักการเมือง+ ปตท.”

/ตาม ข้อมูล...



ตามข้อมูลคอมพิวเตอร์เอกสารหมายเลข จ.๙ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จเนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันประเทศไทยเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ น้ำมันเบนซิน ๙๕ มีราคาอยู่ที่ลิตรละ ๓๖.๘๖ บาท ไม่ใช่ราคาลิตรละ ๕๐ บาท หรือ ๒ ลิตร ๑๐๐ บาท ส่วนราคาน้ำมันประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ ๖ และ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ น้ำมันเบนซิน ๙๕ มีราคาอยู่ที่ลิตรละ ๒.๐๖ เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ ๔๔ บาท ตามประกาศราคาขายปลีกน้ำมันของประเทศไทย ราคาเชื้อเพลิงประเทศสิงคโปร์และอัตราแลกเปลี่ยนเอกสารหมายเลข จ.๑๐ ถึง จ.๑๓ รวมทั้งข้อมูลรายได้ประชากรประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข จ.๙ เป็นข้อมูลเท็จเช่นกัน เนื่องจากรายได้ประชากรต่อหัวต่อวันของประเทศไทยอยู่ที่ ๔๗๕.๙๑ บาท ในขณะที่รายได้ประชากรต่อหัวต่อวันของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ ๔,๘๑๖.๐๗ บาท ตามข้อมูลรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวต่อปี เปรียบเทียบไทย-สิงคโปร์ เอกสารหมายเลข จ.๑๕ การที่จำเลยเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามเอกสารหมายเลข จ.๙ ย่อมทำให้ผู้ที่พบเห็นข้อมูลดังกล่าวเข้าใจว่าประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีรายได้ของประชากรสูงกว่าประเทศไทย ใช้น้ำมันราคาต่ำกว่าประเทศไทย ประเทศไทยซึ่งมีรายได้ของประชากรต่ำกว่าแต่กลับต้องใช้น้ำมันราคาสูงกว่า เนื่องจากโจทก์และนักรการเมืองร่วมกันกำหนดราคาน้ำมัน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เห็นว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งระบุไว้ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด

/ความเสียหาย...



ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ดังนั้น การกระทำที่จะเป็นความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) ดังกล่าว จึงต้องเป็นการกระทำโดยมีเจตนานำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เท็จ โดยรู้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอม หรือข้อมูลเท็จ เมื่อพิจารณาข้อมูลคอมพิวเตอร์เอกสารหมาย จ.๙ โดยละเอียดแล้ว ปรากฏว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้ทำข้อมูลคอมพิวเตอร์เอกสารหมาย จ.๙ ด้วยตนเอง จำเลยเผยแพร่หรือแชร์ ข้อมูลเอกสารหมาย จ.๙ จากบุคคลอื่น ได้ความจากผู้รับมอบอำนาจช่วงโจทก์เบิกความตอบศาล ฎามว่า โจทก์ไม่ได้ตรวจสอบเฟสบุ๊คของนายอนุตร โรจนานนท์ ซึ่งจำเลยนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ เอกสารหมาย จ.๙ มาเผยแพร่ต่อ และไม่ได้ดำเนินคดีกับนายอนุตรแต่อย่างใด รวมทั้งเบิกความ ตอบทนายจำเลยถามค้านว่า พยานไม่ทราบว่าคุณข้อมูลคอมพิวเตอร์เอกสารหมาย จ.๙ จะมีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์มานานเพียงใดและมีที่มาอ้างอิงจากแหล่งใด เมื่อพิจารณาราคาขายปลีก น้ำมันของโจทก์ตามเอกสารหมาย ส. ๒ และ ส.๓ ปรากฏว่าในช่วงปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ โจทก์ประกาศราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน ๙๕ หรือแก๊สโซลีน ๙๕ สูงสุดอยู่ที่ลิตรละ ๔๙.๑๕ บาท ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาน้ำมันที่ปรากฏในข้อมูลคอมพิวเตอร์เอกสารหมาย จ.๙ รวมทั้งเมื่อพิจารณาข้อมูลรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวต่อปี เปรียบเทียบไทย-สิงคโปร์ เอกสารหมาย จ.๑๕ พบว่าข้อมูลรายได้มวลรวมประชาชาติดังกล่าวเป็นข้อมูลปี ๒๕๕๖ ไม่ใช่ขณะจำเลยเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเป็นเพียงข้อมูลเฉลี่ยซึ่งคำนวณโดยหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ธนาคารโลกกำหนด โจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าข้อมูลข้อมูลรายได้มวลรวมประชาชาติ ต่อหัวต่อปี เปรียบเทียบไทย-สิงคโปร์เอกสารหมาย จ.๑๕ ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง

/สมบุรณ์ ...





(๓๑ พ.วิ)



สำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๑๓๗/๒๕๕๘

คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๗๓๓/๒๕๕๘

- ๗ -

สมบูรณ์เพียงแหล่งเดียว อันจะทำให้ข้อมูลที่แตกต่างไปจากเอกสารหมายเลข จ.๑๕ ต้องเป็นข้อมูลเท็จไปทั้งสิ้น เช่นนี้ เมื่อข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนยังไม่พอพียงว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์เอกสารหมายเลข จ.๙ เป็นข้อมูลปลอมหรือข้อมูลเท็จ กรณีจึงยังไม่พอให้พียงว่าจำเลยมีเจตนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ คดีโจทก์ยังไม่มีมูลเพียงพอให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

พิพากษายกฟ้อง./

[Redacted signature line]

[Redacted signature line]

